



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

14วันไว้คิดโควิดในประเทศไทย

ทยอยผ่อนปรนใจ
รอปลอคเชื้อ30วัน
ส่วนป่วยใหม่7ราย!
ล้วนกักตัวจากนอก

สร.ย่ำแย่เพิ่งวางใจ แม้ไร้ผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ในประเทศ ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

14 วันไร้ติดโควิด ☆ **ต่อจากหน้า 1**
 ต่อเนื่องครบ 14 วัน และพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ล้วนกลับจากต่างประเทศอยู่ในที่กักตัวของรัฐ เหตุ อาจมีคนติดเชื่อแบบไม่มีอาการปะปนในสังคม ต้อง รอให้ปลอดเชื่ออย่างน้อย 30 วันถึงชั่วคราว ขณะที่กรม วิทยาศาสตร์ฯ เผยยังไม่ส่งเลือดลิงหลังรับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 แต่ผลทดลองในแล็บได้ผลดี ส่วน การพัฒนาวัคซีนบริษัทเอกชน ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ขณะที่สหรัฐฯ ยังอ้อมคิดเชื่ออีก 2 ล้านคน ตายกว่า 1.12 แสนราย ต่างจาก “คิวบา” ล้นชนะแล้ว คุม โควิด-19 อยู่หมัด เช่นเดียวกับ “นิวซีแลนด์” ผู้นำหญิงประกาศก้องประเทศปลอดเชื่อ พร้อมยกเลิก ทุกมาตรการที่เคยมุ่งเข้ม

ในที่สุดไทยก็ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง หรือโควิด-19 ต่อเนื่องครบ 14 วัน ขณะที่การวิจัยพัฒนาวัคซีนใน ไทยก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้น หลังหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนทยอยส่งตัวอย่างเลือดของสัตว์ทดลองมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) ตรวจกว่า 100 ตัวอย่าง

★ **เจอเชื่ออีก 7 รายใหม่ไม่มีอาการ**
 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ

สภ. ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สภ.ฯ แถลงว่า มี ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,119 ราย หายป่วยสะสม 2,973 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสม ลงที่ 58 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 88 ราย สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากปกติสถาน 2 ราย เป็น นักศึกษาชาย อายุ 28 ปี ทั้งสองคนเดินทางถึงไทย วันที่ 6 มิ.ย. เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื่อโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. อีก 4 ราย มาจากสหรัฐอเมริกาบนเรือเมดิเตอร์เรเนียน (ยูเออี) เป็นพนักงาน นวด หญิง 3 ราย อายุระหว่าง 39-43 ปี และเด็ก นักเรียนชาย อายุ 11 ขวบ เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบ เชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. รายสุดท้ายเป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ถึง ไทยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐ ที่ กทม. ตรวจพบเชื่อโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ทุกรายไม่มีอาการ

★ **14 วันไม่พบติดเชื้อในประเทศ**
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า 14 วันแล้วที่เราไม่มี รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ พร้อมยืนยันว่าเรายัง มีการค้นหาเชิงรุกอยู่แต่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และ จนถึงขณะนี้ตรวจไปแล้ว 468,175 ตัวอย่าง สัปดาห์นี้

ยังต้องลุ้น ถ้าปลายสัปดาห์นี้ทุกอย่างเรียบร้อยจะ เข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 4 เปิดพื้นที่ให้ประชาชน มากขึ้น แต่ทุกคนต้องช่วยกัน

★ **ติดเชื่อทั่วโลกทะลุ 7 ล้านคน**
 สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก โฆษก สภ.ฯ กล่าวว่ามี ผู้ติดเชื้อและ 7 ล้านรายวันแรก ผู้ป่วยรายใหม่ มีสูงถึง 111,755 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 7,086,476 ราย และเสียชีวิตสะสม 406,126 ราย และถือเป็นวันแรก ที่สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสะสมและ 2 ล้านราย ส่วนข่าวที่น่าสนใจในต่างประเทศเกาหลีใต้ยังพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยระบาดใน 3 กลุ่ม ใหม่คือผู้ที่ทำกิจกรรมในโบสถ์ กลุ่มบริษัทขายสินค้า ตามบ้าน และโรงเรียนปิงปอง เหล่านี้เราต้องนำการศึกษา วันที่ 8 มิ.ย. จะมีคนไทยเดินทางกลับมา 3 เที่ยวบิน จำนวน 504 ราย และวันที่ 9 มิ.ย. 5 เที่ยวบิน จำนวน 498 ราย

★ **ต้องปลอดเชื่ออย่างน้อย 30 วัน**
 วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ. อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าว ถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมี ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 7 ราย เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่แยกกัก ของรัฐ (state quarantine) เท่ากับว่าไทยไม่มี การติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 14 แล้วแต่ยังไม่มั่นใจไม่ได้ เพราะอาจจะมีคนติดเชื่อ



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ไม่มีอาการประปรายต้องดูไปก่อน ต้องปลอด การติดเชื้อในชุมชนอย่างน้อย 28-30 วัน บังการเปิด กิจกรรม/กิจกรรมเฟส 4 โดยเฉพาะการเปิดโรงเรียน วันที่ 1 ก.ค.นั้น ไม่อยากให้มีปัญหาติดเชื้ออีก

★ ยกย่องไม่นำเชื้อเข้าประเทศ

น.อนุพงศ์กล่าวต่อว่า แม้ไม่มีการติดเชื้อ ในชุมชน 14 วันแล้วแต่ขอความร่วมมือประชาชนอย่า สัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ส้วมมือ การ ไปที่ที่มีคนจำนวนมากยังเป็นสถานที่ที่ยังไม่ปลอดภัย ขอให้ตัดสินใจให้ตัวเองจะไปเสียหรือไม่ ทั้งนี้ถ้า ดูจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นเวียดนาม ปลอดเชื้อ 55 วันต่อเนื่องยังไม่ผ่อนคลายปิดน่านฟ้า ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการนำเชื้อจากต่างประเทศ เข้า มาในประเทศแม้กระทั่งคนเวียดนามในต่างประเทศ ยังไม่ให้เข้าต่างจากไทยที่ยังปิดและกักตัวคนไทย กลับบ้าน แต่ที่ดูแลเต็มที่ในสถานที่แยกกักของรัฐ

★ คนหายป่วยยังควรแยกตัวก่อน

เมื่อถามว่าหากไม่มีการขยายการอยู่ใน สถานที่ยกัก 14 วัน เมื่อกลับบ้านแล้วควรปฏิบัติ อย่างไรเป็นพิเศษหรือไม่ น.อนุพงศ์กล่าวว่า เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้ว ตามข้อมูลคือมีโอกาสแพร่ โรคน้อยแต่ต่างจากผู้ป่วย หากครบ 14 วันเมื่อกลับ บ้านแล้วควรต้องแยกห่างจากคนอื่นๆต่อเนื่องไปจน ครบ 1 เดือน หรือ 30 วัน ถึงจะสามารถวางใจได้

★ ไทยทดลองวัคซีนหลายตัว

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงความคืบหน้าการวิจัย วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ว่า ในประเทศไทย มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายตัว ซึ่งมีความ คืบหน้าไปมากเช่นกัน อย่างกรณีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พัฒนาและมีความคืบหน้าอยู่หลาย เทคโนโลยี และใช้กับหนูทดลอง ซึ่งที่ผ่านมามีการส่ง ตัวอย่างเลือดของหนูทดลองมาให้กรมวิทยาศาสตร์ ตรวจจับ และตัวที่ได้วัคซีนเปรียบเทียบกับ แต่ละเทคโนโลยี และตัวที่ได้วัคซีนเปรียบเทียบกับ แต่ ทางกรมวิทยาศาสตร์จะไม่ทราบว่าจะตัวอย่างเลือด ที่ส่งมานั้นได้รับอะไรมาบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดอคติ

★ รอผู้พัฒนาวัคซีนเผยข้อมูล

นพ.โอภาสกล่าวว่า ในการตรวจหาภูมิคุ้มกัน จะมีหลายวิธี กรมวิทยาศาสตร์จะเอาเลือดหรือเซรั่ม มาบวกกับชุดคัดลี้ยง และใส่เชื้อโควิด-19 เข้าไป จากนั้นก็บ่มเพาะเชื้อ หากพบเชื้อมีการขยายตัวมาก เท่ากับว่าวัคซีนนั้นไม่มีผลในการป้องกันการติดเชื้อ แต่ถ้าวัคซีนนั้นได้ผลก็จะสามารถยับยั้งเชื้อได้อย่าง น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการตรวจวิธีที่ 2 คือการ นำเอาเลือดมาเจือจาง หากวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพ ยังเจือจางมาก 5-10 เท่า แต่ยังสามารถป้องกันเชื้อ ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีวัคซีน

จำนวนหลายตัวที่นำมาเจือจางกว่า 500 เท่าแล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อได้ ทางงูฯฯ จึงนำไปขยายผลทดลองในลิงแล้วและอยู่ระหว่างการ เก็บตัวอย่างเลือดนั้น ขณะนี้ทางงูฯฯฯยังไม่ได้ส่ง มาที่กรมวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด ส่วนวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ของบริษัทไบโอเทคเอเชีย จำกัด นั้นทราบว่า ได้ส่งตัวอย่างมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องให้บริษัทเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล

★ เข้าประเทศสมาชิก 504 ราย

ด้านการรับคนไทยกลับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันที่ 8 มิ.ย.มีคณะ คนไทยกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกเวลา 06.15 น. คนไทย 214 คน จากประเทศไต้หวันมาพร้อมนักการทูตชาวไต้หวัน 1 คน หลังการคัดกรองการติดเชื้อ โควิด-19 เบื้องต้น พบผู้โดยสารชาวไทยมีไข้ คนเที่ยวบินที่ต้อง มาถึงเวลา 18.05 น. เป็นคนไทยที่ตกค้างในประเทศ ได้เห็น จำนวน 99 คน ตรวจพบมีไข้ 2 คนและเที่ยวบิน ที่สามเวลา 21.45 น. กลุ่มคนไทยที่อยู่อาศัยในสหรัฐ- อเมริกากลับมามีอีก 200 คน ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจพบมีไข้ถูก นำตัวไปโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการทันที ส่วนที่เหลือถูกพาไปกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด ซึ่งกระจายอยู่ใน กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี และนนทบุรี

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

14 วันไร้ติดโควิด ☆ ต่อจากหน้า ๑

★ สหรัฐฯ ตายค่าสุดในรอบสัปดาห์

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ใน 23 ประเทศและดินแดนทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งขึ้นทะลุ 7.1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.06 แสนราย รักษาหายกว่า 3.46 ล้านราย โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองแชมป์ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดคือคิดเชื่อกว่า 2 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 1.12 แสนราย และใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 691 ราย ซึ่งเป็นยอดค่าที่สุดในรอบสัปดาห์เทียบกับในช่วงสูงสุดกว่า 3,000 รายต่อวันเมื่อกลางเดือนเม.ย. ขณะที่ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 2-5 คือบราซิล รัสเซีย สเปน และอังกฤษ

★ กวีประกาศปลดโควิด-19

ด้านนางจาซินตา อาร์เร็น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ประกาศเมื่อวันเดียวกันว่า นิวซีแลนด์ที่มีผู้ติดเชื้อ 1,154 ราย เสียชีวิต 22 ราย แต่ปัจจุบันสามารถคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศได้แล้ว หลังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 17 วันติดต่อกัน และไม่พบผู้ติดเชื้อในการค้นหาเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่วนผู้ป่วยรายสุดท้ายได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว จึงสั่งยกเลิกมาตรการควบคุมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมดไม่ต้องมีระยะห่างทางสังคมและไม่ห้ามการชุมนุมอีกต่อไป แต่จะยังคงปิดพรมแดน นางอาร์เร็นยังเผยว่า เธอเต็มใจในห้องนั่งเล่นด้วยความดีใจในความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกคน ขณะที่ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง "อวตาร" ตอนใหม่ของผู้กำกับเจมส์ คาเมรอน 55 คน ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เข้าไปถ่ายทำต่อได้แล้ว ส่วนสายการบินแห่งชาติ "แอร์ นิวซีแลนด์" เผยแผนฟื้นฟูธุรกิจ 800 วันตั้งเป้าจะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งในปี 2565

★ คิวบา ก็ประกาศชัยชนะ

เช่นเดียวกับ ประธานาธิบดีมิเกล ดีแอซ-คานัล แห่งคิวบา ประกาศว่าคิวบาคงคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แล้ว หลังไม่พบผู้เสียชีวิต 8 วันติดต่อกัน ฟูทางด้านการขยายผลการล็อกดาวน์เป็นขั้นตอน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในคิวบาอยู่ที่ 2,191 ราย เสียชีวิต 83 ราย ส่วนแอฟริกาใต้เริ่มเปิด โรงเรียนทั่วประเทศในวันที่ 8 มิ.ย. ตามแผนทยอยผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่ใช้มากกว่า 1 เดือน แม้ยอดผู้ติดเชื้อสูงเกือบ 50,000 ราย เสียชีวิตเกือบ 1,000 ราย

★ ชาวอุซเบกติดเชื้อทะลุ 1 แสนราย

ส่วนที่ชาวอุซเบกีย พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มกว่า 3,000 รายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันทำให้อยอดสะสมอยู่ที่ 101,914 ราย พุ่งทะลุ 1 แสนรายเป็นครั้งแรก มีผู้เสียชีวิต 712 ราย หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่กลับพบผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นรอบใหม่ ต้องสั่งล็อกดาวน์ที่เมืองเจดดาห์ ประจวบครมกจะอีกครั้งก่อนเทศกาลแสวงบุญหรือพิธีฮัจญ์จะเริ่มในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

★ อังกฤษสกัดโรค 2 สัปดาห์

ด้านรัฐบาลอังกฤษประกาศใช้มาตรการบังคับกักตัวทั้งชาวอังกฤษและชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดที่เดินทางเข้าอังกฤษเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่สร้างความไม่พอใจให้สายการบินต่างๆที่กำลังขยับเพราะพิษโควิด-19 ซึ่งเตรียมฟ้องศาลคัดค้าน โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ส อีซีเจ็ต และไรอัน แอร์ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านว่าจะทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวและการจ้างงานหนักยิ่งขึ้น ส่วนซีอีโอของสนามบินฮีทโธรว์แถลงเตือนว่าอาจมีผู้ตกงานเพิ่มนับแสนหรือนับล้านคน ถ้าสายการบินไม่สมัครให้บริการได้โดยเร็ว

★ รัสเซีย-โปแลนด์ยังอ่วม

ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรป อาทิ รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเกือบ 9,000 ราย รวมเป็น 476,658 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 112 ราย รวมเป็น 5,859 ราย ส่วนโปแลนด์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,151 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนงานในเมืองโซฟิโวกาทางภาคใต้ ทำให้รัฐบาลสั่งปิดเหมืองถึง 12 แห่งนาน 3 สัปดาห์ ส่วนยอดติดเชื้อสะสมในโปแลนด์อยู่ที่ 26,561 ราย เสียชีวิต 1,157 ราย ขณะที่นายนิโกล ปาซินยาน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐออสเตรีย แถลงผ่านสื่อโซเชียลว่า ตนและสมาชิกครอบครัวทั้งหมด ซึ่งตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หายป่วยจากโรคนี้แล้ว หลังการตรวจเชื้อซ้ำหลายครั้งมีผลเป็นลบ และกลับไปทำงานแบบเต็มที่แล้ว ทั้งนี้ ออสเตรีย เป็นประเทศที่มีประชากรราว 3 ล้านคน ออสเตรียมีผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุดในภูมิภาคเคอเคสตอนใต้ อยู่ที่ 13,325 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 211 ราย

★ อินเดียติดเชื้อพุ่งแต่เปิดเมือง

ขณะที่เอเชีย ประเทศอินเดียพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง 9,983 ราย รวมเป็น 258,090 ราย มากเป็นอันดับ 6 ของโลก ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 7,207 ราย แต่รัฐบาลอินเดียยังเพิ่มการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ใช้มากกว่า 10 สัปดาห์ โดยให้เปิดห้างสรรพสินค้า วัดและมัสยิดในหลายเมืองทั่วประเทศ รวมทั้งในกรุงนิวเดลี ส่วนปากีสถาน ซึ่งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งถึง 103,671 ราย เสียชีวิตรวม 2,067 ราย

★ จีนพร้อมตอบโต้ทุกข่าวลือ

ที่จีน นายหม่า เจียวเหว่ย ผู้อำนวยการคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติเผยแพร่รายงานฉบับสำคัญเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจีน โดยยืนยันว่าจีนรับมือโควิด-19 อย่างโปร่งใส แจงข้อมูลรวมทั้งเปิดเผยรหัสโครงสร้างพันธุกรรมของโควิด-19 อย่างรวดเร็วเหมาะสม และจะตอบโต้ผู้ปล่อยข่าวปลอมดูหมิ่นใส่ร้ายจีน พร้อมยังทำให้นายริค สกอตต์ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ พรรคริพับลิกัน แสดงหลักฐานยืนยันหลังเขาให้สัมภาษณ์วิทยุบีบีซี กล่าวหาว่าจีนพยายามกักขังชาวหรือก่อวินาศกรรมการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาติตะวันตก

★ ปีนีสัย่าปิดโรงเรียนอีกยาว

ส่วนในอาเซียน นางลีโอนอร์ โบโรเนส รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์แถลงว่าฟิลิปปินส์จะยังไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปเรียนจนกว่าจะมีความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 โดยระหว่างนั้นจะให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์หรือโทรทัศน์แทน โดยฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 579 ราย รวมเป็น 22,474 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย รวมเป็น 1,011 ราย ส่วนมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง 7 ราย รวมเป็น 8,329 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดยังอยู่ที่ 117 ราย ขณะที่อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 847 ราย รวมเป็น 32,033 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย รวมเป็น 1,838 ราย

★ บ.ยายักษ์ใหญ่วังเดินรวมตัว

วันเดียวกัน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า "แอสตราเซนeca" บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ ได้วังเดินควบรวมกิจการกับ "กิลเสกไซออนส์" บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ขณะที่ทั้งสองบริษัทกำลังเป็นหัวอกพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 โดย บ.แอสตราเซนeca ติดต่อกับกิลเสกไซออนส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนที่แล้ว ถ้าการควบรวมกิจการสำเร็จจะทำให้บริษัทใหม่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงถึง 286,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ.สั่งจับตรวจหาเชื้อ'โควิด'
ผู้ป่วยทุกคนที่นอนรพ.

ทูตประจำอียิปต์แจ้ง 19 คนไทยบินกลับไม่ผ่านกักตัว
กห.เรียก รค่ายมือถือแกะรอยคลื่นผู้ป่วย-คนรอบข้าง

“สธ.” สั่ง รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน
ที่นอน รพ. “สถานทูตไทย” แจ้ง 19 คน ไม่กักตัวก่อนขึ้นบินกลับไทย
เผย ติดเชื้อในอียิปต์อีก 38 ราย “ศบค.” ชี้ สัญญาณดีไม่ติดเชื้อใน
ไทย 14 วัน สัปดาห์หน้าลุ้นปลดล็อกเฟส 4 ผ่อนปรน ♦ อ่านต่อหน้า 9

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ส.ส. □ ต่อจากหน้า 1

12 กิจการ-กิจกรรมเสี่ยงสูง ผับ-อาบอบนวด ร่วมอยู่ด้วย เผย ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 แคนต์กลับ จากต่างประเทศทั้งหมด เตรียมปรับการแถลงข่าวใหม่ งดเสิร์ฟ-อาทิตย์ “กรมสุขภาพจิต” แจกโลวิตทำสุขภาพจิตเพิ่ม-เครียด-ซึมเศร้า-ฆ่าตัวตายสูง เหตุจากภาวะเศรษฐกิจ “ผอ.สนผ.” เรียกค่ายมือถือ 5 แห่ง แกะรอยประชาชน อ่างป้องกันเชื้อระบาดซ้ำ

○ ป่วยทะลุ 7 ล้านทั่วโลก

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สำนักข่าวเอพีที่ รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ทั่วโลกคิดเชื่อไม่น้อยกว่า 7,003,851 คน เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 402,867 ศพ ยุโรปเป็น ภูมิภาคได้รับผลกระทบมากที่สุด ติดเชื้อถึง 2,275,305 ราย เสียชีวิต 183,542 ศพ โดยสหรัฐ ได้รับผลกระทบมากที่สุด ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 1,942,363 ราย เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 110,514 ศพ ขณะที่ภูมิภาคลาตินอเมริกายังพบผู้ป่วย และเสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง เช่น บราซิล เสียชีวิตกว่า 36,000 ศพ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตในเม็กซิโก, เปรู, เอกวาดอร์ และชิลี เพิ่มสูงขึ้น

○ ติดเชื้อเพิ่มอีก 7

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโชชิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย วันที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,119 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังอยู่ที่ 58 ศพ และ รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย โดยยอดรักษาหายแล้ว

อยู่ที่ 2,973 ราย รักษาใน รพ. 88 ราย สำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ที่กลับมา จากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันของรัฐ

○ กลับจากต่างประเทศ

โฆษก ศบค. กล่าวว่ ประกอบด้วย 1. กลับจากปากีสถาน 2 ราย ทั้งคู่เป็นนักศึกษา ชาย อายุ 28 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ โดยถูกตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ผลปรากฏว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2. จาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 4 ราย เป็นเพศ หญิง 3 ราย อายุ 39-43 ปี มี 2 ราย อาชีพ พนักงานนวด อีก 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และมีชายไทย 1 ราย อายุ 11 ขวบ เป็นนักเรียนทั้ง 4 คน เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. และเข้าพักสถานกักกันของรัฐที่ กรุงเทพฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

○ ทุกคนไม่มีอาการ

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า 3. จากสหรัฐ อเมริกา 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี กลับ มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. เข้าพักใน สถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ เข้ารับการตรวจ หาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ผลปรากฏว่า พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ จากกรณีของผู้ติดเชื้อ รายใหม่เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อใน ขณะนี้ทุกรายไม่มีอาการ สำหรับสถิติพบผู้ป่วย ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเข้าพัก ในสถานกักกันของรัฐตั้งแต่เดือน ก.พ.-8 มิ.ย. มีจำนวน 182 ราย จากกรณีผู้ติดเชื้อคอง นี้มีจำนวนผู้ที่กลับมาจากยูเออี 761 ราย มีผู้ ป่วย 19 ราย มาจากปากีสถาน 194 ราย มีผู้ ป่วย 14 ราย มาจากสหรัฐ 2,052 ราย พบผู้ ป่วย 9 ราย

○ ลุ้นสัปดาห์หน้าเฟส 4

โฆษก ศบค. ระบุว่า หากจำแนกผู้ป่วย ยืนยันตามปัจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก ใน 5 สัปดาห์ ที่ผ่านมามีแค่สัปดาห์ที่ 20-24 แบ่งเป็น 1. ผู้ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมี 95 ราย 2. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ยืนยันโรคก่อนหน้านี้ 11 ราย 3. ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด 5 ราย แบ่งเป็นในสัปดาห์ที่ 20 ช่วงวันที่ 10-16 พ.ค. มี 2 ราย ในสัปดาห์ที่ 21 ช่วงวันที่ 17-23 พ.ค. มี 3 ราย 4. อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่ แออัด 3 ราย อยู่ในสัปดาห์ที่ 20 ช่วงวันที่ 10- 16 พ.ค. 5. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหรือผู้ติดเชื้อ ในชุมชน 1 ราย อยู่ในสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. คอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. มีการผ่อนคลาย มาตรการระยะที่ 3 ยังต้องลุ้นอีก 1 สัปดาห์ ทุก คนต้องช่วยกัน ถ้าปลายสัปดาห์นี้ทุกอย่างยัง เรียบร้อยดี จะเข้าสู่ระยะที่ 4 เราจะได้อิสระและ ได้พื้นที่ที่มากขึ้น

○ ศบค.ปรับการแถลง

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มิ.ย. จะมีคนไทยเดินทางกลับมา 3 เที่ยวบิน จำนวน 504 ราย และวันที่ 9 มิ.ย. 5 เที่ยวบิน จำนวน 498 ราย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.ว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้ให้นโยบายว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการผ่อน คลายระยะที่ 3 แล้ว ตัวเลขต่าง ๆ ในประเทศ ดีขึ้น ประชาชนรับทราบการดูแลสุขภาพตัวเอง จึงจะมีการปรับรูปแบบการแถลงข่าวของ ศบค. โดยจะให้คนแถลงทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ที่ทำเนียบฯ ส่วนวันอังคารและพฤหัสบดี จะให้ พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วย โฆษก ศบค. แถลงที่กระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ วันเสาร์-อาทิตย์ จะดูตามสถานการณ์ แต่จะ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต้องนำเสนอผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าและ
สภค. เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบ
ข้อมูลได้

○ ผ่อนกิจการเสี่ยงสูง

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า แม้จะไม่มีการ
แถลงข่าว เราไม่ได้ทำงานน้อยลง ตรงกันข้าม
เราประชุมกันบ่อยมากขึ้น เพื่อเตรียมการเข้าสู่
การผ่อนคลายระยะที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง ว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน หาก
เปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้วจะต้องมีมาตรการ
การหลัก และมาตรการเสริมอย่างไร เพื่อให้
มั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 4 ยังปลอดภัยทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ที่จะมี
การเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างเสรี จากกรณี
หาดบางแสนที่มีนักท่องเที่ยวแออัด ผอ.สภค.
ได้ฉายภาพการปรับเปลี่ยนให้เป็นวิถีชีวิตใหม่
โดยมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนไทย จะช่วย
กันดูแลชายหาดให้สวยงามเหมือนเมืองนอก
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน

○ 14 วันไม่เจอเชื้อในไทย

ต่อข้อถามว่าการไม่พบการติดเชื้อใน
ประเทศ 14 วัน เท่ากับเราปลอดภัยและใช้ชีวิต
แบบเดิมได้แล้วหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า
ปลดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดีใจ แต่อีก
ด้านหนึ่งยังเบาใจไม่ได้ เพราะเคยมีกรณีติดเชื้อ
เชื้อแต่ไม่แสดงอาการนานกว่า 14 วัน ดังนั้น
การ์ดต้องไม่ตก เบาใจได้ แต่อย่าวางใจจนกว่า
จะยาวนานกว่านี้ เราต้องดูแลประชาชนใน
ประเทศให้ดี ไม่น่าเชื่อจากภายนอกเข้ามา ทุก
อย่างยังอยู่ในการเฝ้าระวังทั้งสิ้น ขอให้ทุกคน
ช่วยกันดูแลต่อเพื่อผ่านไปสู่อการผ่อนคลายระยะ
ที่ 4 และระยะที่ 5 ซึ่งมีหรือไม่มียังไม่รู้ เราต้อง
เป็นศูนย์กลางนี้ต่อไป

○ ผับ-อาบอบนวดรอเปิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า
สำหรับกิจการ-กิจกรรม ที่จะปลดล็อกระยะ 4
จะอยู่ในกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงสูง เบื้องต้น
มี 12 ประเภท ได้แก่ 1. โรงเรียนและสถาบัน
การศึกษา 2. การถ่ายทำรายการ ภาพยนตร์ และ
วิทัศน์ ที่จะให้เพิ่มจำนวนทีมงานได้มากขึ้น
3. สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา และโรง
ยิม ที่อาจเพิ่มให้มีการแข่งขันกีฬา หรือเพิ่ม
ชนิดกีฬา อาทิ มวย 4. สถานรับเลี้ยงเด็กและ
สถานดูแลผู้สูงอายุ จากเดิมให้เฉพาะคนที่พัก
ค้าง จะเพิ่มให้มีคนเดินทางไป-กลับได้ด้วย
5. อุทยานแห่งชาติและสวนรุกขชาติ เฉพาะ
ส่วนที่อยู่ในการดูแลของหน่วยราชการ 6. การ
จัดแสดงคอนเสิร์ต คนตรี งานอีเวนต์ จัดแสดง
สินค้าในพื้นที่เกิน 20,000 ตารางเมตร 7. ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 8. ชายหาด 9. ห้อง
ประชุมที่ผู้ร่วมงานมากกว่า 200 คน 10. สวน
สนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น และร้านเกม 11.
สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ 12. สถาน
บริการอาบอบนวด

○ ไทยป่วยจิตเวชมากขึ้น

ขณะที่ นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำกราฟที่
บอกถึงผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 โดย
คลื่นลูกที่ 1 ช่วงระบาดและมีผู้ป่วยเสียชีวิต
สูงสุด ช่วงนี้ รพ. ทุกแห่งเตรียมรองรับผู้ป่วย
มากขึ้น สิ่งตามมาคือคลื่นลูกที่ 2 ผู้ป่วยที่ถูก
เลื่อนการรักษาก่อนหน้านี้ เช่น ผ่าตัด และกลับ
เข้าสู่กระบวนการรักษาอีกครั้งและมากขึ้น คลื่น
ลูกที่ 3 ผู้ป่วยเรื้อรังที่แพทย์อาจให้ยากกลับไปรับ
ประทานนานขึ้น เช่น กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังรวมถึง
จิตเวช คลื่นลูกที่ 4 เป็นที่กังวลมากที่สุดคือผล
กระทบทางจิตเวชจากภาวะเศรษฐกิจ ประชาชน

บางส่วนอาจมีความเครียดซึมเศร้า บางคนมี
ความรู้สึกลอยจากฆ่าตัวตาย ตอนนี้อยู่ที่คลื่น
3 และ 4 หากไม่มีการระบอบใหม่ จะมีผู้
ป่วยจิตเวชมากขึ้น

○ จีเอมิดจัดงานซีรีส์

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก
กทท. เปิดเผยมติที่มีแผนกลับมาจำนวนมาก ไป
ร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กับ “หยิน-
อานันท์ ว่อง” และ “วอร์-วรินทร์ รัตมณี”
นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์วาย โดยไม่มีการเว้น
ระยะห่างจนทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใน
โลกออนไลน์ จนต้องปิดให้บริการโรงภาพยนตร์
3 วัน ว่า วันนี้อยู่ความมั่นคง ทหาร ตำรวจ
เชิญผู้เกี่ยวข้องมาที่ สน.ปทุมวัน เพื่อสอบถาม
รายละเอียดว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อใดบ้าง
ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ขณะ
นี้ผู้ว่าฯ กทม. สั่ง ผอ.เขต 50 เขต ให้คุมเข้ม
ไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันตัว
แทนห้างสยามพารากอน, ตัวแทนโรงแรมเครือ
เมเจอร์ฯ และตัวแทนผู้จัดงานกิจกรรม เข้าพบ
พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อให้ปากคำ
กรณีดังกล่าว โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้
ช่วย ผบ.ตร. และโฆษก สตช. ร่วมสอบสวนปากคำ
ด้วย ก่อนจะเปิดเผยว่า ห้างฯ ปฏิเสธว่าไม่
ทราบมีการจัดกิจกรรม และผู้จัดฯ ไม่ได้แจ้งมา
ที่เจ้าของพื้นที่, สำนักงานเขตปทุมวัน, สน.
ปทุมวัน และ สภค. ให้ทราบว่าจะมีจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความผิด พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จำนวนมาก ในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกา
สติดต่อกันได้ง่าย มีอัตราโทษจำคุก 2 ปี
ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตอน
นี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาคนผิด

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

สธ.สั่ง

□ ต่อจากหน้า 9

○ แยกรอยคลื่นโทรศัพท์

ส่วน พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) กระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณี น.ส.ศุภณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหม ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย้อนหลัง 14 วัน ของผู้ติดต่อรายใหม่ รวมถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของทุกคน ที่อยู่บริเวณเดียวกันกับผู้ติดต่อ เพื่อส่งเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนและเพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า ยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารลับจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมมีการพูดคุยในที่ประชุมวงเล็ก โดยเรียกฝ่ายทางเทคนิคของกระทรวงกลาโหม มาสอบถามว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะขอติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ติดต่อและผู้ใกล้ชิดทั้งหมด

ผอ.สนผ. เปิดเผยต่อว่า ที่ประชุมได้ยกตัวอย่างกรณีสนามมวย ที่มีคนเข้าร่วมชมมวยประมาณ 2,800 คน จากการสอบถามกรมควบคุมโรค สธ.สามารถติดตามมาได้เพียง 800 คน ส่วนที่เหลือไม่ยอมมาตรวจ และไม่สามารถติดตามตัวได้ ทั้งนี้หากเราข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ของทั้ง 2,800 คน ที่อยู่ในสนามมวย

เราจะสามารถส่งข้อความไปแจ้งเตือนได้ทันทีจนเป็นที่มาของการเชิญผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย โดยมี กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้ามาควบคุมอีกชั้นหนึ่งด้วยการทำโปรแกรมดังกล่าว มีกรมควบคุมโรคของ สธ. เป็นผู้ดำเนินการ

○ อ่างกันเชื้อระบาด

ต่อข้อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พล.อ.รักศักดิ์ ตอบว่า กระทรวงกลาโหมไม่ได้นำข้อมูลของประชาชนไปทำอะไร เป็นเพียงการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรค ที่สำคัญโปรแกรมดังกล่าวยังไม่ได้บังคับใช้ เพราะเพิ่งทำเสร็จเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดของโรคในรอบสอง

ต่อข้อถามว่าต้องขอข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์คนทั้งประเทศใช่หรือไม่ เพราะทุกคนมีความเสี่ยงทั้งหมด พล.อ.รักศักดิ์ ตอบว่า สมมติผู้ติดต่อเดินทางโดย ขยข.รับจ้างไปขึ้นรถสองแถว ซึ่งบุคคลแวดล้อมเหล่านั้นไม่รู้จักผู้ติดต่อ โปรแกรมจะส่งข้อความไปบอกบุคคลเหล่านั้นว่าอยู่ในข่ายติดเชื่อ ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการขอข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ของประชาชนครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ก่อนหน้านี้จะให้ประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด ก่อนเข้าไปใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว เลขทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ทั้งนี้มีแอป ไทยชนะอยู่ก่อนแล้ว

○ ทูตไทยแจ้ง 19 คนกลับ

ขณะเดียวกันเพชบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโลเร ประเทศอียิปต์ ได้โพสต์ข้อความว่า ตามที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สัญชาติไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นั้น สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงโลเร-กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 มิ.ย. จำนวน 220 คน และผู้โดยสารซื้อสำรอง 10 คน ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวน 19 ราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ประสานงานกับบุคคลดังกล่าว และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จากกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์อย่างใกล้ชิดต่อไป

○ ติดเชื่อในอียิปต์ 38

นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ดำเนินการทำเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ภายหลังจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เสร็จสิ้นแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ และในวันที่ 8 มิ.ย.มีคนไทยในอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 38 ราย โดยรักษาหายแล้ว 1 ราย อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอให้ชุมชนไทยในอียิปต์ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่จำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุด รวมทั้งควร

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ยังที่สาธารณะ และเว้นห่างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทำให้มาตรการเพิ่มเติมขึ้น ดังนั้นขอให้คนไทยทุกคน เข้มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย หากมีเหตุจำเป็นสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ +2010194 01243 และเพชบุ๊ค (@tecairo) ของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ

○ สั่งตรวจนอน รพ.ทุกคน

ด้าน นพ.สุภม ภาณุจันทมาช ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ลงนามในหนังสือ เลขที่ สธ.(สปก.) 0248/ว 233 วันที่ 5 มิ.ย. เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งถึงอธิบดีกรมฯ เลขที่การคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใจความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (สปก.สธ.) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) ทุกราย.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๔



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

เล็งต่อพรก. ฉุกเฉิน วิษณุห่วงกม. โรคติดต่อคุมไม่อยู่

ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 7 ราย จากปากีฯ-ยูเออี-สหรัฐ 14 วันไม่มีติดเชื่อในปท. ย้ำตั้งการ์ดไว้อย่างใจ

ไทยพบผู้ป่วย 7 ราย กลับจากปากีฯ-ยูเออี-สหรัฐ อยู่ในสถานกักตัวรัฐ ติดเชื่อในประเทศเป็นศูนย์มา 14 วัน นายกฯสั่งจัดโซนชายหาด 4 ส่วนให้สวยเหมือนต่างประเทศ ด้านสบค.ปรับรูปแบบแอลงที่ทำเนียบฯจันทร์-พุธ-ศุกร์ เผยอยู่ระหว่างหารือเตรียมเปิดเฟส 4

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

อย่างไรให้ปลอดภัยทั้งประเทศ ด้าน “วิญญู” รับสถานการณ์ดีขึ้น แต่ห่วง 1 กรกฎาคม พ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดอายุ ถ้าใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อบริหารจัดการสกัดโควิด-19 ระบาดอาจไม่คล่องตัว เผย 3 แนวทางประกอบการตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิญญูโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทย ทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวนสะสมรายวันว่า ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมขณะนี้ 3,119 ราย หายป่วยสะสม 2,973 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสมคงที่ 58 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 88 ราย

ติดเชื้อ 7 รายมาจากปากี-UAE-สหรัฐ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มาจากปากีสถาน 2 ราย เป็นนักศึกษาชาย อายุ 28 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 6 มิถุนายน เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน อีก 4 ราย มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นเพศหญิง 3 ราย เป็นพนักงานนวด อายุระหว่าง 39-43 ปี และเด็กนักเรียนชาย อายุ 11 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน และรายสุดท้ายเป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี กลับมาจากสหรัฐถึงไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เข้าพักในสถานกักตัวของรัฐที่ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ทุกรายไม่มีอาการ

ครบ 14 วันป่วยในปท.เป็นศูนย์

“อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ครบ 14 วันแล้วที่เราไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ ชื่นชมว่าเราขมึ้นมีการค้นหาเชิงรุกอยู่ แต่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และจนถึงขณะนี้ครบ 14 วันแล้ว 468,175 ตัวอย่าง ทั้งนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องสู้กับปลายสัปดาห์นี้ทุกอย่างเรียบร้อย จะเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 4 ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมากขึ้น แต่ทุกคนต้องช่วยกัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

และว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 7 ล้านรายวันแรก ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีสูงถึง 111,755 ราย ทำให้อยอดสะสมอยู่ที่ 7,086,476 ราย และเสียชีวิตสะสม 406,126 ราย และถือเป็นวันแรกที่สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมแตะ 2 ล้านราย ส่วนข่าวที่นำเสนอในต่างประเทศคือ เกาหลีใต้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง โดยมีการระบาดใน 3 กลุ่มใหม่ คือ ผู้ทำกิจกรรมในโบสถ์ กลุ่มบริษัทขายสินค้าตามบ้านและโรงยิม เหล่านี้เราต้องนำมาศึกษา นอกจากนี้วันที่ 8 มิถุนายน จะมีคนไทยกลับมา 3 เที่ยวบิน จำนวน 504 ราย และวันที่ 9 มิถุนายน 5 เที่ยวบิน จำนวน 498 ราย

ปรับรูปแบบศบค.แถลงจ.-พ-ศ.

นพ. ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. มอบนโยบายมาว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการผ่อนคลายระยะที่ 3 แล้ว ตัวเลขในประเทศไทยประชาชนรับทราบการดูแลสุขภาพตัวเอง จึงจะปรับรูปแบบการแถลงข่าวของ ศบค. โดยให้ตอนแถลงทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ที่ทำเนียบฯ ส่วนวันอังคาร และพฤหัสบดี ให้พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลงที่กระทรวงสาธารณสุข ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะดูตามสถานการณ์ แต่ต้องนำเสนอข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า และศบค. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลได้ทั่วถึง แต่ถึงจะไม่มีการแถลงข่าว เราก็ไม่ได้ทำงานน้อยลง ตรงข้ามเราประชุมกันมากขึ้น เพื่อเตรียมเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงว่าพร้อมมากแค่ไหน หากเปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้วต้องมีมาตรการหลัก มาตรการเสริมอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 4 ยังปลอดภัยทั้งประเทศ

นายกฯสั่งแบ่งโซนชายหาดแบบคปท.

โฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่จะมีการเดินทางข้ามจังหวัดได้เสรี และจากกรณีหาดบางแสน ที่มีนักท่องเที่ยวแออัด ผอ.ศบค.ฉายภาพปรับเปลี่ยนให้เป็นชีวิตวิถีใหม่ โดยมองว่า

จะเป็นไปได้หรือไม่ที่คนไทยช่วยกันดูแลชายหาดให้สวยงามเหมือนเมืองนอก โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 1.ชายหาดที่มีจุดหินไม่สามารถเล่นน้ำทะเล ซึ่งมีร้านอาหารตั้งอยู่บนนั้น จะเปิดให้บริการได้หรือไม่ 2.ชายหาดที่มีจุดหินประปราย ให้ร้านค้าแผงลอยไปเปิดบริการตรงนั้น เพื่อให้ประชาชนซื้อหาสินค้าได้หรือไม่ 3.ชายหาดที่ประชาชนเล่นน้ำได้ จะกันพื้นที่ไม่ให้ขายสินค้า และให้ประชาชนไปกินกินเตรียมอาหารไปรับประทานเอง และ 4.ชายหาดที่ให้เล่นน้ำอย่างเดียว นายกฯบอกว่าอยากเห็นภาพนี้ จะทำให้คนไทยชื่นชมและใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นไอเดียที่น่าเกิดขึ้นได้ เป็นหน้าที่ของ ศบค.ที่ต้องจัดชุดข้อมูลผ่านกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประชาชนต้องเห็นด้วย ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามมาตรการ และภาครัฐควบคุมกำกับดูแล

เข้าใจได้แต่การดอย่าดก ฝักระวังต้อ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การไม่พบการติดเชื้อในประเทศ 14 วัน เท่ากับเราปลอดภัยและใช้ชีวิตแบบเดิมได้แล้วหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตีใจ แต่อีกด้านหนึ่งยังเข้าใจไม่ได้ เพราะเคยมีกรณีติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนานกว่า 14 วัน ดังนั้น การที่ต้องไม่ตก เบาใจได้หน่อย แต่อย่าวางใจ จนกว่าจะยาวนานกว่านี้ เราต้องดูแลประชาชนในประเทศให้ดีไม่มาเชื่อจากภายนอกเข้ามา ทุกอย่างยังอยู่ในการเฝ้าระวังทั้งสิ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความภูมิใจของคนไทย หลายสื่อให้เครดิตประเทศไทยในการควบคุมโรค แต่ตรงนี้อยู่ที่ประชาชนทุกคนร่วมมือ ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลต่อเพื่อผ่านไปสู่การผ่อนคลายระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ซึ่งมีหรือไม่มีไม่รู้ เราต้องเป็นศูนย์กลางนี้ไปเรื่อย ๆ

คุมได้ติดเชื้อคงที่ปลอดภัยหมด

ด้านนายวิญญู เกรียงงาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมเพิ่มเติมในระยะที่ 4 ว่า คณะทำงานกลั่นกรองจะใช้เวลาช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนมิถุนายน เพื่อประเมินว่าจะใช้มาตรการอย่างไรต่อไป ส่วนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน จนถึงเดือนจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ หากสามารถควบคุมสถานการณ์อยู่หรือดีขึ้น อัตราติดเชื้อคงที่หรือหากมีติดเชื้อก็เป็นกรณีติดจากเมืองนอกและถ้าในประเทศตัวเลขเป็นศูนย์ และ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

นั่งต่อกันหลายวันอย่างที่ผ่านมา การจะนำไปสู่การปลดล็อกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นไปได้

ห่วงพรก.หมคอาญ-วาง3แนวทาง

“ขณะนี้เตรียมไว้ทุกรูปแบบคือ กรณีแรก เตรียมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกรณีที่สอง เตรียมเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกรณีที่สาม เตรียมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่คงใช้มาตรการต่างๆ เช่น สามารถชุมนุมได้ เลิกเคอร์ฟิว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆ” รองนายกฯกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากสถานการณ์ดีขึ้น การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 คงไม่มีปัญหาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า มองจากวันนี้ก็ใช่ แต่หากเราลองปล่อยแล้วเกิดความประมาทระล่ำใจขึ้นมา ตรงนี้ก็หนักแล้ว ที่เป็นอย่างที่วันนี้ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไปจะเป็นวันหมคอาญพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังเป็นมติเด็ดขาดภาคเรียนและสนามบินด้วย ขณะนี้โรงเรียนคิดวิธีการของเขาอยู่ ทั้งเรื่องเวลาเด็กเข้าห้องน้ำ เล่นกีฬาจะทำอย่างไร ถ้าทุกอย่างคุมกันตัวเองก็วางใจได้ หากวันที่ 15-31 มิถุนายน ปลอดภัย เราเชื่อว่าวันที่ 1 กรกฎาคม ก็น่าจะปลอดภัย คนต่างชาติที่เข้ามาไม่ได้เดินไปโรงเรียนอยู่แล้ว โดยอีก 3-4 วันเป็นวันหยุดยาว ทำให้ต้องนำทุกอย่างมาเป็นปัจจัยคิด ซึ่งยังไม่มีคำตอบเวลานี้

ชี้พรบ.โรคติดต้อาจคุมโควิดไม่อยู่

ถามว่ามีแนวโน้มต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็มีทุกทางอย่างที่ตนบอก พอไปดูพ.ร.บ.โรคติดต้อแล้ว หลายเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการเหมือนอย่างใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้เลย ทั้งนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ รพว. สาธารณสุขตั้งขึ้นมา ไม่สามารถบูรณาการทหารพลเรือนเข้ามาได้ แต่นำคนลงจากเครื่องเข้ามา แล้วนำไปในสถานกักกันของรัฐ สมมุติว่าเป็นค่ายทหาร หากภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถรับช่วงต่อบูรณาการทำงานกันได้ แต่ยังไม่กล้าบอกว่าจะภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต้อจะทำอย่างไร เพราะตาม

กฎหมายนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด สมมุติว่าไปสกัดหีบ ก็ต้องเริ่มต้นที่ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้องออกคำสั่งเป็นทอดๆ ไปถึงสกัดหีบค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนดูแล ทุกวันนี้คือรัฐเพราะรัฐเป็นคนปิด หรือกรณีผู้โดยสารนั่งเครื่องบินมาแล้วเกิดการติดเชื้อมาก สุวรรณภูมิที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัด กลับปิดสุวรรณภูมิหรือไม่ ไม่ให้สายการบินทั้งหมดลง แต่ทุกวันนี้ที่สั่งได้ เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ส่วนจะให้ต่างชาติเข้ามาแบบประเทศต่อประเทศ จะพิจารณาเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เพราะเราประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงปิดสนามบิน เป็นเหตุผลต่อเนื่อง โดยใช้พ.ร.บ.การบินอากาศ ต่างประเทศก็เช่นกัน เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงปิดสนามบิน ถ้าเราไม่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วไปปิดสนามบิน จะอธิบายกับสายการบินไม่ได้ วันนี้เราให้เหตุผลว่าเป็นเพราะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากเหตุโควิด-19 และบางอย่างแม้ไม่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ เช่น การสวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

อย่าเพิ่งวางใจต้องปลอดภัยเดือน

ด้านพ.อ.หญิง ศุภริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้ไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 7 คน เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่รัฐจัดหาให้เท่ากับว่าประเทศไทยปลอดภัยในประเศต่อเนื่องมา 14 วัน แต่ก็ยังไม่มั่นใจไม่ได้ เพราะอาจมีคนติดเชื้อไม่แสดงอาการปะปนอยู่ ดังนั้น ต้องติดตามดูไปอีกระยะ อย่างน้อยต้องปลอดภัยเดือนชุมชน 28-30 วัน ถึงการเปิดกิจกรรมและกิจการเฟส 4 โดยเฉพาะการเปิดโรงเรียน 1 กรกฎาคม ไม่อยากให้มีปัญหาติดเชื้อซ้ำอีก อยากให้เด็กไทยได้เรียนตามกำหนด

“แม้ไม่พบติดเชื้อในชุมชน 14 วันแล้ว แต่ขอความร่วมมือประชาชนอย่าลืมหัดล้างมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ล้างมือและขอพิจารณาให้เด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือแออัด ว่าสมควรเข้าไปหรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าดูจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น เวียดนาม ปลอดภัย 55

วันต่อเนื่อง ยังไม่ผ่อนคลายเปิดนานฟ้าได้ ฉะนั้นไม่มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ แม้กระทั่งคนเวียดนามในต่างประเทศยังไม่ให้เข้า ต่างจากไทยที่ยังเปิด และยินดีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน” พ.อ.หญิงกล่าว

และยืนยันด้วยว่า ระยะเวลา 14 วันในการกักกันตัวในสถานที่รัฐจัดให้เป็นเวลาเหมาะสม เพราะระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ 2-14 วัน ฉะนั้นการที่คิดว่าต้องกักให้ยาวกว่านี้หรือไม่ จากการตรวจพบเชื้อหลังวันที่ 13 มีโอกาสน้อยมาก ดังนั้น คนที่กักกันครบ 14 วัน คอนข้างปลอดภัยโอกาสไปแพร่เชื้อให้ชุมชนน้อยมาก อีกทั้งย้ายมาเมื่อออกจากสถานกักตัวที่รัฐจัดหาให้ ต้องแยกห่างจากคนอื่นอีก 30 วัน ถึงจะถือว่าปลอดภัย

โพลล์สธ.พบปชช.ตั้งการ์ดมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจความเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม

จากการสำรวจ 25,623 ราย พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งการลดคด โดยในส่วนการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติได้ 91.5% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม ซึ่งอยู่ที่ 87.2% การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ปฏิบัติได้ 83.2% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 79.8% ขณะที่มาตรการกินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง สัปดาห์ก่อนหน้าปฏิบัติได้ 79.7% แต่ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 82.7% การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นระยะน้อยกว่า 2 เมตร เพิ่มขึ้น 58.7% เป็น 65.2% การระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก เพิ่มขึ้นจาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

53.7% เป็น 56.9% ทำให้พฤติกรรมป้องกันตนเองในภาพรวมของประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 70.6% เป็น 74.8%

สำหรับสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ประชาชนคลายพฤติกรรมป้องกันตัวเองลงนั้น 57.4% ตอบว่าเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น อีก 36.6% ตอบว่ารู้สึกว่าคุณเองเสี่ยงติดเชื้อต่ำ - และอีก 28.4% ให้เหตุผลว่ากิจกรรมประจำวันไม่เอื้ออำนวย ผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 66.0% ไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลา และ 55.3% ไม่สามารถเลือกทำงานที่บ้านได้ ต้องไปทำงานตามปกติ และอีก 29.6% ทำงานจากบ้านได้เป็นบางวันหรือบางสัปดาห์ มีเพียง 15.1% เท่านั้นที่ทำงานที่บ้านทุกวัน

ชี้ยังไม่ควรให้ต่างชาติเข้าปท.

ขณะที่ภาพรวมการเดินทางออกนอกจังหวัดมีแนวโน้มลดลงจาก 28.5% ในช่วงวันที่ 15-21 พฤษภาคม เป็น 23.6% ช่วงวันที่ 22-28 พฤษภาคม สาเหตุหลักที่ต้องออกนอกจังหวัดคือ ไปทำงาน 48.6% และอีก 27.7% มีธุระจำเป็น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 30.8% มองว่าควรให้เดินทางออกนอกจังหวัดได้อย่างอิสระ ยกเว้นจังหวัด/พื้นที่ที่ยังมีการติดเชื้อสูง อีก 27.7% อยากให้เดินทางได้อย่างอิสระโดยลงทะเบียนติดตามตัว ส่วนอีก 19.8% มองว่าควรเดินทางได้อย่างอิสระ ยกเว้นจังหวัด/พื้นที่ที่ยังมีการติดเชื้อสูง โดยลงทะเบียนติดตามตัว และมีอีก 16.5% ยังอยากให้งด/ชะลอการเดินทางระหว่างจังหวัด

ส่วนการเดินทางเข้าประเทศนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 60.3% มองว่าสำหรับคนไทยควรให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่คัดกรองและกักกัน 14 วัน ใน State Quarantine โดยมีอีก 28.4% ที่มองว่าไม่ควรอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ อีก 10.6% คิดว่าให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่คัดกรองและกักกัน 14 วัน ที่บ้าน/ที่พักอาศัย ส่วนชาวต่างชาตินั้น 63.3% มองว่าไม่ควรอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย และอีก 30.9% มองว่าให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่คัดกรองและกักกัน 14 วัน ใน State Quarantine

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ต่อจากหน้า 1

'กลาโหม' แจง

ไทยป่วย 7 ราย กลับจากนอก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.วีรศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ คสค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติม มียอดเสียชีวิตสะสม 58 ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายสะสมที่ 2,973 ราย ยังอยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 88 ราย พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มใหม่อีก 7 ราย ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) สำลสุดมีเยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,119 ราย แบ่งเป็นพบในกรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี 1,743 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 427 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 743 ราย ผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

น.พ.วีรศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ 7 ราย เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน 2 ราย ทั้งสองเป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 28 ปี มาถึงประเทศไทยวันที่ 6 มิถุนายน และเข้าพักในกรุงเทพฯ ตรวจเชื้อในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 ราย เป็นหญิงไทย 3 ราย อาชีพพนักงานนวด อายุ 39-43 ปี และนักเรียนชายไทย อายุ 11 ปี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิถุนายน และเข้าพักในกรุงเทพฯ ตรวจเชื้อในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผลตรวจพบเชื้อ ทุก รายไม่มีอาการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 37 ปี มาถึงไทยวันที่ 1 มิถุนายน เข้าพักใน กรุงเทพฯ ตรวจเชื้อในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ

ยาหอมผ่อนปรน 'เฟส 4'

น.พ.วีรศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ สะสม 182 ราย เดินทางกลับมาใน 5 ประเทศแรก ได้แก่ 1.คูเวต 174 ราย ติดเชื้อ 34 ราย 2.ซาอุดีอาระเบีย 79 ราย ติดเชื้อ 12 ราย 3.อินโดนีเซีย 451 ราย ติดเชื้อ 65 ราย 4.ปากีสถาน 196 ราย ติดเชื้อ 14 ราย และ 5.กาตาร์ 216 ราย ติดเชื้อ 9 ราย ผู้เข้ากักกันโรคฯ เข้าพักใน 9 จังหวัด คือ 1.สงขลา 25 ราย 2.สตูล 18 ราย 3.กรุงเทพฯ 50 ราย 4.ปัตตานี 14 ราย 5.ยะลา 9 ราย 6.ชลบุรี 29 ราย 7.นราธิวาส 9 ราย 8.กระบี่ 3 ราย และ 10.สมุทรปราการ 25 ราย จะพบว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายนเป็นต้นมา พบผู้ป่วยในสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคฯ จนกระทั่งตอนนี้ และหลายวันมานี้พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ เป็นมาตรการของประเทศไทยที่ทำให้ควบคุมโรคได้ ระยะต่อไปคือมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 สัปดาห์นี้ต้องลุ้นอีก 1 สัปดาห์ หากเรียบร้อยดีก็จะเข้าสู่การเปิดกิจการระยะที่ 4 เพื่อให้ได้อิสระและพื้นที่ที่มากขึ้น ประเทศไทยได้ตรวจหาเชื้อ

ไปแล้ว 468,175 ตัวอย่าง ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ-วันที่ 5 มิถุนายน และกระจายการตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และห้องตรวจในสังกัดต่างๆ แต่จำนวนการตรวจมากที่สุดคือ ในสังกัดของภาคเอกชน

เลิกไฟเขียวกลุ่มสีแดง

น.พ.วีรศิลป์กล่าวว่า กรณีการปรับลด/เปลี่ยนแปลงการแถลงข่าวของ คสค. นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ คสค. ให้นโยบายว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการผ่อนปรนระยะที่ 3 จำนวนผู้ป่วยในประเทศดีขึ้น รวมถึงประชาชนรับทราบการดูแลตนเองได้ดี จึงมีการปรับลดให้แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยวันอังคาร พุธพฤหัสบดี เป็นหน้าที่ของ พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก คสค. ทำหน้าที่รายงานข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และในวันเสาร์และอาทิตย์ จะต้องดูตามสถานการณ์ หากไม่มีสถานการณ์เร่งด่วนก็วางเว้นได้ แต่ต้องนำเสนอผ่านการสื่อสาร เพชฌกูช ไทยคู่ฟ้า และเพชฌกูช คสค. ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร

"ผมไม่ได้หายไปไหน เพราะต้องเข้าประชุมในทุกวัน เพื่อเก็บรายละเอียดการประชุม แทนที่งานจะน้อยลงแต่เราประชุมกันมากขึ้น เพื่อเตรียมการให้ประชาชนเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ในวันนี้ยังมีการประชุมหลายประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดกิจการกลุ่มสีแดง เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้บริการ โดยจะต้องมีมาตรการหลักและมาตรการเสริม เป็นคู่มือ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะปลอดภัยในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทั้งในระยะการเปลี่ยนแปลงให้มีการเดินทางระหว่างจังหวัด ภายในประเทศอย่างเสรี แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างไร"

'บิ๊กซู' ใจดีจัดโซนชายหาด

น.พ.วีรศิลป์กล่าวว่า กรณีของชายหาดบางแสนที่มีประชาชนเดินทางไม่ท่องเที่ยวจำนวนมาก นั้น นายกฯ มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ประชาชนจะช่วยกันดูแลชายหาด อาจแบ่งเป็น 4 ส่วน เช่น ส่วนที่ 1 ร้านอาหาร มีวิสาหกิจจะเปิดได้ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวรับประทานและนั่งชมวิวดูได้ ส่วนที่ 2 ร้านอาหาร ทาบแระ แ่งลอย ให้เปิดขายอาหารที่ชายหาด ต้องจัดระเบียบให้ดี ส่วนที่ 3 ไม่มีร้านอาหาร เป็นพื้นที่ชายหาดได้ให้ประชาชนเล่นสกีน้ำเล่นที่ชายหาด ลักษณะปิดกั้น และส่วนที่ 4 เป็นเพียงชายหาด ห้ามเรือ ร้านอาหาร ขายของ ให้เป็นเพียงพื้นที่สาธารณะ

"อยากให้เห็นภาพนี้เหมือนในต่างประเทศ เบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ เป็นไปได้ที่ประเทศไทยที่มีชายหาดที่สวยงามอันดับโลก ถือเอาโอกาสนี้ให้เราได้ใกล้กับธรรมชาติ โดยที่เราไม่เบียดเบียนอย่างมีความสุขที่สุด เป็นหน้าที่ของ คสค.จะต้องจัดชุดข้อมูล และจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ ประชาชน จะต้องยอมรับ ผู้ให้บริการกิจการจะต้องดำเนินการตามมาตรการ และภาครัฐจะต้องกำกับดูแล ทั้งหมดจะต้องช่วยให้สิ่งที่เราฝันไว้เป็นจริงได้" น.พ.วีรศิลป์กล่าว

แย้มบวกเพิ่มมากกว่า 12 กิจการ

โฆษก คสค.กล่าวว่า ครั้งที่แล้วที่บอกว่าจะมี 12 กิจการ/กิจกรรม ขณะนี้จะมีบวกเพิ่มขึ้นอีก จะมีการรายงานประชาชนให้ทราบต่อไป อาจจะไม่ในช่วงเวลาปกติ อาจจะเป็นการถ่ายทอดในช่วงเวลาอื่นที่เหมาะสม เพื่อกระจายความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบและร่วมมือกัน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคไปได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยเป็นศูนย์อยู่ในระยะเวลา 14 วันแล้ว ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ น.พ.วีรศิลป์กล่าวว่า ในที่ประชุมของ สธ.ยังกังวลและไม่สบายใจ มีบางรายที่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการมากกว่า 14 วัน และมีอาการภายหลัง การตรวจต้องไม่ตก เขาใจได้แต่อย่างไร และการดูแลประเทศไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ไม่น่าเชื่อจากภายนอกประเทศ ส่วนเศรษฐกิจก็ให้คนในประเทศช่วยกันฟื้นฟูให้ดีขึ้น

"สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นความภูมิใจของประเทศไทยหลายสื่อได้เครดิตในการควบคุมป้องกันโรค เกิดจากประชาชนให้ความร่วมมือ การควบคุมโรคร้อยละ 90 จึงสามารถควบคุมโรคได้ แต่เชื่อมั่นได้ว่าประชาชนคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความร่วมมือ ขอให้ร่วมมือกันต่อไปในระยะที่ 4 หรือระยะที่ 5 จะต้องติดตามกันต่อไป จะต้องเป็นเลขศูนย์ไปเรื่อยๆ" น.พ.วีรศิลป์กล่าว

'วิษณุ' เผย 3 ทางใช้กม.ฉุกเฉิน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมว่า คณะทำงานกลั่นกรองจะใช้เวลาช่วง 2 สัปดาห์ของเดือน มิถุนายน เพื่อประเมินว่าจะใช้มาตรการอย่างไรต่อไป ส่วนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนจนถึงเดือน จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ หากควบคุมสถานการณ์อยู่หรือดีขึ้น อัตราการติดเชื้อคงที่หรือหากมีการติดเชื้อเป็นกรณีที่เกิดจากเมืองนอก และถ้าในประเทศมีตัวเลขเป็นศูนย์ นับต่อกันได้หลายวันอย่างที่ผ่านมา การจะนำไปสู่การปลดล็อกทั้งหมดโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นไปได้ ขณะนี้ก็ได้เตรียมการไว้ทุกรูปแบบ คือกรณีแรก เตรียมการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกรณีที่สองเตรียมการเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกรณีที่สาม เตรียมการที่จะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ต้องใช้มาตรการต่างๆ เช่น สามารถที่จะชุมนุมได้ หรือเลิกเคอร์ฟิว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ดี

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เมื่อถามว่า หากสถานการณ์ดีขึ้น การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 คงจะไม่มีปัญหาหรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า มองจากวันนี้ก็ใช่ แต่หากลองปล่อยแล้วเกิดความประมาทละเลาะขึ้นมา ตรงนี้ก็ยากแล้ว ที่เป็นห่วงคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจะเป็นวันหมดอายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังเป็นที่เดียวที่ปิดภาคเรียนและสนามบินด้วย ในขณะที่โรงเรียนก็คิดวิธีการอยู่ ทั้งเรื่องเวลา เด็กเข้าห้องน้ำ เล่นกีฬาทำอะไรได้ ถ้าทุกอย่างมันคุมกันตัวเองเช่นนี้ก็วางใจได้ หากวันที่ 15-31 มิถุนายน มันปลอดภัย เชื่อว่าวันที่ 1 กรกฎาคมก็น่าจะปลอดภัย คนต่างชาติที่เข้ามาไม่ได้เดินไปโรงเรียนอยู่แล้ว อีก 3-4 วันจะเน้นวันหยุดยาว ทำให้น่าทุกอย่างมาเป็นปัจจัยคิด ยังไม่มีคำตอบในเวลาสั้น

เปรียบกรม.โรคติดต่อ-ฉุกเฉิน

เมื่อถามว่า มีแนวโน้มจะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า มีทุกทางอย่างที่บอก พอไปดู พ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว หลายเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการเหมือนอย่างการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้เลย ทั้งนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ รพ.สาธารณสุขตั้งขึ้นมา ไม่สามารถบูรณาการทหารกับพลเรือนเข้ามาได้ แต่การนำคนลงจากเครื่องบินเข้ามา แล้วนำไปในสถานกักกันของรัฐ สมมุติว่าเป็นที่ศูนย์ทหาร หากภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถรับช่วงต่อบูรณาการทำงานกันได้ แต่ขงนี้ก็มองว่าภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อจะทำได้ เพราะตามกฎหมายนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด สมมุติว่าไปสกัดที่ ต้องเริ่มต้นที่ผู้ว่าฯทรม ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ผู้ว่าฯชลบุรี ต้องออกคำสั่งเป็นทอดๆ ไปถึงสกัดที่ ค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนดูแล ทุกวันนี้คือรัฐ เพราะรัฐเป็นคนปิด หรือกรณีผู้โดยสารนั่งเครื่องบินมาแล้วเกิดการติดเชื้อมาก สนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าฯกักจับผู้โดยสารหรือไม่ให้สายการบินทั้งหมดลง แต่ทุกวันนี้ก็สั่งได้เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อถามว่า กรณีจะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแบบประเทศต่อประเทศ จะพิจารณาเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า เพราะมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงมีการปิดสนามบิน เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน โดยใช้ พ.ร.บ.การเดินอากาศต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงปิดสนามบิน ถ้าไม่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วไปปิดสนามบิน จะอธิบายกับสายการบินไม่ได้ วันนี้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากเหตุโควิด-19 และบางอย่างแม้ไม่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการได้ เช่น การสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

'กลืนทมิฬ' เปิดผับบาร์เฟส4เร็ววัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษณ์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการผ่อนปรนระยะที่ 4 ในกิจกรรมกิจการต่างๆ ของ ศบค. ว่าผู้ประกอบการได้หารือพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการผ่อนปรนระยะที่ 4 ได้เตรียมพิจารณาคุณสมบัติ คุณสมบัติแสดงสินค้า ผับ บาร์ โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนในไทย เชื่อว่าน่าจะผ่านได้เร็วๆ นี้ ถ้าไม่ผ่านในระยะที่ 4 ก็ผ่านในระยะที่ 5 ต้องดูอีกครึ่งว่าเป็นอย่างไร ส่วนการผ่อนปรนในระยะที่ 5 นั้นไม่แน่ใจว่าจะมีอย่างไร แต่เราได้เสนอไปแล้ว และทาง ศบค.จะพิจารณาอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการผ่อนปรนไปถึงระยะที่ 5 จะส่งผลกระทบต่อมาตรการอย่างไรหรือไม่ นายกฤษณ์กล่าวว่า คงไม่นานขอหรือดูว่าเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่า การจะเปิดกิจการและกิจการได้เต็มรูปแบบนั้นต้องพิจารณาอย่างไร นายกฤษณ์กล่าวว่า ต้องฟังทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ขณะนี้ได้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างทางเศรษฐกิจและด้านความปลอดภัย ด้วย เพราะความปลอดภัยอย่างเดียวคงลำบาก ประชาชนจะต้องมีรายได้ด้วย ขณะนี้มีการพูดคุยว่าจะทดลองว่าจะให้คนต่างชาติเข้ามาหรือไม่ เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องโดนกักตัวนานเท่าไร จากนั้นรออีกสัปดาห์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้เมื่อไหร่ หลังจากคนไทยเข้ามาก่อนแล้ว ก็ต้องดูว่าจะมีการแพร่ระบาดหรือไม่ ทราบว่ารัฐบาลก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กันด้วยถือเป็นเรื่องที่ดี

ลุ้นประชุมย่อยศบค.10มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวโน้มการฟื้นเศรษฐกิจประเทศด้วยการท่องเที่ยว นายกฤษณ์กล่าวว่า ถ้าเราเริ่มต้นที่เปิดการท่องเที่ยวในประเทศก่อนเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในเมือง จาก

นั้นจึงกลับมาดูว่าจะให้ต่างชาติโดยเลือกประเทศที่ไม่มีโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยก่อนจะเป็นไปได้หรือไม่

เมื่อถามว่า ในการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 ถือเป็นมาตรการลดต้นทุนการท่องเที่ยว ได้ผลดีหรือไม่ นายกฤษณ์กล่าวว่า ดูแล้วหลายจุดก็น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่ชายหาดต่างๆ แต่ที่ชายหาดมีลมโกรก อย่างน้อยก็มีการถ่ายเท ต้องดูใกล้ชิดอีกครึ่งว่าเป็นอย่างไร ก็สามารถกระตุ้นได้ระยะหนึ่ง เพราะหลายแห่งในจังหวัดสามารถเปิดได้แต่ก็มีการรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากเช่น หัวหิน พัทยา บางแสน และเขาใหญ่

เมื่อถามถึงการประชุม ศบค.ย่อย ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ จะมีการพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 4 ในกิจกรรมกิจการต่างๆ บ้างหรือไม่ นายกฤษณ์กล่าวว่า ควรจะมีแต่จะรอว่าวันไหนในแง่ ทางหอการค้าได้เสนอไปแล้วมีมาตรการเป็นเรื่องๆ ไปหากเรื่องใดคนุมัติก็สามารถจัดทำคู่มือออกมาดำเนินการได้ ที่ผ่านมามีการพิจารณาการทำงานร่วมกับรัฐบาลและ ศบค. ในเรื่องการแก้ไขปัญหาคovid-19 เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนคิวหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมีไปนานเท่าไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพียงใด นายกฤษณ์กล่าวว่า เป็นการกำหนดว่าประชาชนจะออกนอกบ้านได้เวลาเท่าไรด้วย เคอร์ฟิวก็กระทบบ้างแต่ไม่ได้มีปัญหามาก ตอนนี้อยู่ที่บาร์ก็ยังไม่เปิด สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง

ผอ.สนพ. แจงขอตำแหน่งมีอธิบดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ผอ.สนพ.) กระทรวงกลาโหม ทำหนังสือเรื่องผลการประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันที่ 11 เมษายน 2563 อ้างถึงผลการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนผู้ให้บริการการใช้โทรศัพท์มือถือเข้าร่วมประชุม ผลที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะพัฒนาโปรแกรมเอไอ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สนับสนุนการควบคุมโรค ติดตามข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ติดต่อเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต การโทรเข้า-ออก ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมควบคุมโรค กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย ต่อมาในวันที่ 22 เมษายน 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ควบคุมโรค แจงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตำแหน่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เดินทางจากพื้นที่
การระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านไปยังเลขาธิการ
กสทช. เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหากลุ่มบุคคล
ชาวไทยและต่างชาติที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด-19 จะดำเนินการอย่างไรบ้าง มีให้ผู้ที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ต่อมา น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการ
อิสระด้านเศรษฐศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 8
มิถุนายนว่า ขอตั้งคำถาม 3 ข้อ ถึงเอกสารหนังสือ
จากกระทรวงกลาโหมและกรมควบคุมโรคที่ส่งถึง
กสทช.นั้น กระทรวงกลาโหมเกี่ยวอะไรด้วยกับ
เรื่องนี้ เพราะเป็นกระบวนการสอบสวนโรคควร
เป็นเรื่องของกรมควบคุมโรค หนังสือนี้มีมาตั้งแต่
เดือนเมษายน 2563 กระทรวงกลาโหม กสทช.
และกรมควบคุมโรคไม่เคยเปิดเผยให้ประชาชน
รับรู้ ก่อนวันเปิดตัวโครงการ “ไทยชนะ” เกือบ
หนึ่งเดือน และทำไมยังต้องมีโครงการ “ไทยชนะ”
อีก ในเมื่อข้อมูลเบอร์และสัญญาณมือถือที่ติดตาม
หนังสือนี้ก็มากเกินพอแล้วต่อการสอบสวนโรค

พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผอ.สนผ. กล่าว
ชี้แจงว่า ยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสาร
ฉบับจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค
เนื่องจากเราได้พูดคุยในที่ประชุมวงเล็ก เรียกฝ่าย
ทางเทคนิคของกระทรวงกลาโหม มาสอบถามว่า
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอติดตามสัญญาณโทรศัพท์
ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ใกล้ชิดทั้งหมด โดยที่
ประชุมได้ยกตัวอย่างกรณีสนามมวย มีคนเข้าร่วม
2,800 คน แต่กรมควบคุมโรคติดตามมาได้เพียง
800 คน ส่วนที่เหลือไม่ยอมมาตรวจและไม่สามารถ
ติดตามตัวได้

เพิ่งทดสอบ-พร้อมใช้ระบอบการควบคุม

“หากเรารู้ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ ทั้ง 2,800
คน ที่อยู่สนามมวย เราจะสามารถส่งข้อความ
ไปแจ้งเตือนได้ทันที จนเป็นที่มาของการเชิญผู้
ประกอบการค้ามือถือทั้ง 5 ค่าย มี กสทช. และดีที
เอส เข้ามาควบคุมอีกชั้นหนึ่ง โดยการทำให้โปรแกรม
กรมดังกล่าว ส่วนการควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของ
กระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นความหวังดี ที่บูรณา
การจัดการประชุมร่วมกันเพื่อหาหรือถึงความเป็น
ไปได้ จนได้ข้อสรุปว่าสามารถทำได้ จึงทำหนังสือ
แจ้งไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค”
พล.อ.รักศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พล.อ.รักศักดิ์กล่าวว่า กระทรวง
กลาโหมไม่ได้นำข้อมูลของประชาชนไปทำอะไร
เป็นเพียงการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทาง
การป้องกันการระบาดของโรค ที่สำคัญโปรแกรม
ดังกล่าวยังไม่บังคับใช้เพราะเพิ่งทำเสร็จเมื่อ
15 วันที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการทดสอบของราย
แรกเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดของ
โรคในรอบสอง

เมื่อถามว่า ต้องขอข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่มี
ถือคนทั้งประเทศใช้หรือไม่ เพราะทุกคนมีความ
เสี่ยงทั้งหมด พล.อ.รักศักดิ์กล่าวว่า สมมุติว่ามีผู้ติด
เชื้อเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปขึ้นรถสอง
แถว บุคคลเหล่านั้นไม่รู้จักผู้ติดเชื้อ โปรแกรม
ดังกล่าวจะส่งข้อความไปบอกว่าคุณเคยเหล่านั้น
อยู่ในข่ายติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้าสู่กระบวนการ
เฝ้าระวัง

โฆษกกท.ได้ไม่เคยขอกสทช.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวง
กลาโหม ชี้แจงกรณีนักวิชาการอิสระด้าน
เศรษฐศาสตร์ ระบุว่า หนังสือจากกระทรวง
กลาโหมและกรมควบคุมโรคแจ้งถึงเพื่อขอข้อมูล
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ย้อนหลัง 14
วัน อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค ประกอบ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า ไม่เป็นความจริง ยืนยันว่า
กระทรวงกลาโหมไม่เคยร้องขอ และไม่เคยได้รับ
ข้อมูลจาก กสทช. เพราะเป็นเพียงหนังสือแจ้งผล
การประชุมเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการควบคุม
โรค เดิมกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่สนับสนุน
สน.ในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน เรื่องดังกล่าวบริษัทค้ามือถือเสนอว่าเห็น
ควรให้นำการติดตามโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการ
สอบสวนโรค มติในที่ประชุมก็เห็นด้วย กรมควบคุม
โรค สน. จึงได้ทำหนังสือไปยัง กสทช. ขอใช้ข้อมูล
และยืนยันว่าเป็นไปตามหลักการควบคุมโรคและ
เก็บข้อมูลไว้ใช้เพื่อการสอบสวนโรคเท่านั้น ดังนั้น
ย้ำว่า ไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงกลาโหมไปร้องขอข้อมูล
กับ กสทช. แต่อย่างใด วอนถึงการนำเสนอว่าขอ
ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกส่งมาให้
เสนอข่าวโดยปราศจากข้อเท็จจริง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

รัฐฯสั่งกท.เฉพาะสนามมวย

นายชุกร ดันตลิกดิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า กรณีหนังสือที่กระทรวงกลาโหมส่งมาขอข้อมูลโทรศัพท์มือถือก่อนนั้น เป็นการประสานงานในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 กับผู้ที่ไม่สนามมวยลุมพินีเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยง โดยกระทรวงกลาโหมประสานงานไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อให้ กสทช.ประสานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ติดตามประวัติกลุ่มเสี่ยงจำนวน 100 เลขหมายเท่านั้น โดยมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรคเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และไม่ได้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด

ทส.จ่อเปิดสวนสัตว์-อุทยานฯ

ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีทส. กล่าวถึงกรเตรียมความพร้อมเปิดท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติว่า วันนี้จะประชุมร่วมกับกรมอุทยานฯ หรือถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและแถลงให้ทราบวันที่ 12 มิถุนายนนี้ วันดังกล่าวจะเดินทางไปยังสวนสัตว์เขาเขียวเพื่อแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal ของสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการขยายอาคาร จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงสัตว์ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วย

นายวราวุธกล่าวว่า ในส่วนของอุทยานฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมเต็มที่ไม่ให้เกิดภาพที่จะเป็นประเด็นขึ้นมาที่คนเข้าไปรวมตัวกันจำนวนมากเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนอุทยานฯ หลายแห่งปิดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว จึงต้องมาประเมินดูว่าพื้นที่ใดมีความพร้อมและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้บ้าง ในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในวันเรามีตัวเลขอยู่แล้ว จะต้องมีการประเมินความพร้อมรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมกับแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" อย่างไรก็ตาม หากเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วเกิดปัญหา โดยเฉพาะทำให้สัตว์ป่าตายลงแม้ตัวเดียวจากปัญหาหยาบหรือได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวก็สามารถสั่งปิดได้ในทันทีที่ คาดว่าจะเปิดการท่องเที่ยวอุทยานฯได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้

รัฐมนตรี ทส.กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จะให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ไปเปิดบัญชีดูรายชื่อบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ให้สิทธิ์แก่คนท้องถิ่นก่อนหรืออย่างน้อยในบริษัทท่องเที่ยวต้องมีไกด์ท้องถิ่น เชื่อว่าคนท้องถิ่นจะรู้สึกห่วงแหนธรรมชาติของเขา

กทท.จ่อฟื้นโรงหนังในพาราгон

ที่ศาลาว่าการ กทท. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญ

เมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทท.) กล่าวกรณีนักแสดงหนุ่ม หยิน-อานันท์ ว่อง และ วอร์-วันรัตน์ รัตมีรัตน์ นักแสดงจากซีรีส์วายที่โด่งดัง จัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับพร้อมกิจกรรมไลฟ์สด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีแฟนคลับจำนวนมากไปรอทั้งสองคนที่หน้าโรงพยาบาลนครซีโน่ และร่วมถ่ายภาพหมู่กับแฟนคลับ ไม่มีการเว้นระยะห่างในสถานการณ์โควิด-19 ว่า เกิดขึ้นที่สยามพารากอน ต่อมาโรงพยาบาลนครซีโน่เพลิกซ์ อยู่นภายใต้การดูแลของเมเจอร์ซีโน่เพลิกซ์ ปิดบริการเป็นเวลา 3 วัน และวันนี้ฝ่ายความมั่นคง ทหาร และตำรวจ เชิญผู้เกี่ยวข้องไปที่ สน.ปทุมวัน ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า ตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาทำผิดข้อกฎหมายใดบ้าง ทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หากดำเนินการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะเป็นอำนาจของผู้ว่ากทม.ในการสั่งปิด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครก็พร้อมดำเนินการเบื้องต้น ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการตามมาตรา 34 พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อได้ทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สน.ปทุมวัน ได้เรียกฝ่ายบริหารของสยามพารากอน และเคแอมเจอร์ เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำกรณีมีการใช้พื้นที่ของผู้เช่าบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนครซีโน่เพลิกซ์อย่างไม่เหมาะสม

ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 7 ล้านคน

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 รวมกันทั่วโลกพุ่งเกินกว่า 400,000 รายตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ราว 1 ใน 4 ของจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่นำจับตาในละตินอเมริกามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบราซิล ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมกันทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ราว 2 ล้านคนหรือคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์อยู่ในสหรัฐฯ และอีก 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในภูมิภาคละตินอเมริกา

จำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้รวมกันอยู่ที่ 406,231 ราย สหรัฐยังคงเป็นหนึ่งประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ที่ 112,469 ราย ตามด้วยอังกฤษ 40,542 บราซิล 37,312 อิตาลี 33,899 ฝรั่งเศส 29,155 สเปน 27,136 และ เม็กซิโก 13,699 ราย

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมีรวมกันอยู่ที่ 7,093,971 ราย สหรัฐติดเชื้อมากที่สุดในโลกที่กว่า 2,007,449 ราย รองลงมาเป็นบราซิล 691,962 รัสเซีย 467,673 สเปน 288,630 อังกฤษ 286,194 อินเดีย 258,090 อิตาลี 234,998 เปรู 196,515 เยอรมนี 185,869 อิหร่าน 171,789 ตุรกี 170,132 ฝรั่งเศส 153,977 ฟิลิปปินส์ 134,150 เม็กซิโก 117,103 ปากีสถาน 103,671 และ ซาอุดีอาระเบีย 101,914 ราย สำหรับยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วมีจำนวน 3,462,573 ราย